

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 37.85 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.70-32.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.85 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว หลังตลาดปิดรับความเสี่ยง คาดกรอบวันนี้ 31.70-32.00 บาท

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว ตลาดเริ่มปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) นักลงทุนมีความกังวลเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเพิ่มขึ้น หลัง OECD ปรับประมาณการอัตราขยายตัวเศรษฐกิจโลกของปีนี้ลงจาก 3.5% ไปที่ระดับ 3.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน (Trade war) และความไม่แน่นอนจากกรณีการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

* สำหรับวันนี้ คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีมติคงนโยบายการเงิน รวมถึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจจากแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนที่ชะลอตัว และส่งสัญญาณว่าจะกลับไปใช้มาตรการสินเชื่อแก่สถาบันการเงิน (TLTRO) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะกดดันให้เงินยูโรอ่อนค่าลงในระยะสั้นและส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้

* ค่าเงินบาทมีทิศทางทรงตัว หลังตลาดปิดรับความเสี่ยง นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนหน้าการประชุม ECB และรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในคืนวันศุกร์

* นอกจากนี้ติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ หลังได้รับคำร้องตั้งกล่าวจาก กกต. วันนี้ เวลา 15.00 น.

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.84 จากวานนี้ 96.87

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,601.51 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,608.72 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.830 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS